



1 พ.ค. 55 ผู้นำเข้าเครื่องสำอางทุกราย ต้องยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง เพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้า (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง

อย. แนะนำขั้นตอนเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง เพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้า (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้า เพื่อให้การดำเนินการในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.นรังสรรค์ พิรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม “ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window)” ซึ่งจะดำเนินการเปิดใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าเครื่องสำอางผ่านระบบ National Single Window อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จึงมีผลให้ผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางทุกรายต้องยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง เพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

- ศึกษาการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานอาหารและยา <http://logistics.fda.moph.go.th> หัวข้อ “บริการข้อมูล” หัวข้อย่อย “การยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า (Licence per invoice)”

- การขอ Activation code เพื่อยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า จะต้องติดต่อขอ Activation code ที่สำนักงานด้านอาหารและยา โดยยื่นเอกสารประกอบการขอ ฯ ได้แก่ หนังสือจากบริษัทคำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือในกรณีมีผู้กระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจจัดติดอากรแสตมป์ 30 บาท

- ตรวจสอบพิกัดและรหัสสถิติเครื่องสำอาง โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง <http://e-cosmetic.fda.moph.go.th> หัวข้อ “การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง” หัวข้อย่อย “พิกัด และรหัสสถิติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” หรือหัวข้อย่อย “วิธีการเข้าไปบันทึกพิกัดสถิติเครื่องสำอาง”

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง เพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้า ตามขั้นตอนข้างต้นจะสามารถช่วยให้การดำเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามกรณี ดังนี้ กรณีการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด้านอาหารและยา โทร. 0-2590-7361, 0-2590-7318 หรือด้านอาหารและยาทุกแห่ง กรณีการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตรวจสอบพิกัดและรหัสสถิติเครื่องสำอาง สอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง โทร. 0-2590-7275 และกรณีการขอ Activation code สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2590-7224 , 0-2590-7064 ในวัน เวลาราชการ